



ที่ สคข05.ว090/2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)” ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศไอร์แลนด์ ณ เมืองคอร์ก และเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการและกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ

ในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีความหลากหลายต่อการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งความสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดี (The World Bank, 2018) ผสมกับการพัฒนาเทคโนโลยี การปฏิวัติดิจิทัล การขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษา ได้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้แบบเปิดที่ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในระบบการศึกษาอีกต่อไป (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015) ระบบอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับแนวทางของสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning- UIL) ที่ได้จัดตั้งเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015) การสร้างวาระการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการศึกษาที่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างหลักประกัน “การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและครอบคลุม และการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชน” (เป้าหมายข้อที่ 4 ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030) โดยการแบ่งปันนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบผสมผสานจากมุมมองที่แตกต่างกัน ในประเทศต่างๆ สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

สถาบันคลังสมองของชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมากและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการของภาคีต่างๆ ผ่านกลไกหรือรูปแบบใหม่ที่อาจส่งผลให้เกิดจุดเริ่มของการร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานตามบริบทและภูมิสังคมของพื้นที่นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่าง เมือง และสถาบันทางการศึกษา และมีแนวคิดที่จะเรียนรู้จากสหภาพยุโรป (EU) ที่มีความสำเร็จหลายแห่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคคลทุกกลุ่มอายุ มีเมืองหลายใน EU ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเมืองเรียนรู้ของยูเนสโกมาหลายทศวรรษ รวมทั้งยังมีการแนะนำของสภาผู้แทนประเทศสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ micro-credentials ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงาน ที่เน้นไปที่เดียวกับแนวคิดของยูเนสโกในการเริ่มต้น micro-credential เพื่อสนับสนุนก้าวหน้าทางการศึกษาสู่ปี 2030 จึงได้กำหนดจัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)” ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศไอร์แลนด์ ณ เมืองคอร์ก และเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2567 ขึ้น โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

/คาลงทะเบียน...

เลขหนังสือผู้ส่ง : สคช๐๕.๖๐๙๐/๒๕๖๗
ลงวันที่ : ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ
ถึง : อธิการบดี
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สังกศคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศไอร์แลนด์ ณ เมืองคอร์ค และเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
ชั้นความลับ : ปกติ
ชั้นความเร็ว : ปกติ
เอกสารต้นเรื่อง : ๑.F๐๐๐๑๔๔๑๗๙.jpg ,

คำสั่ง

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๑

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง ทุกคณะ มรภ.ภพ.แม่สอด



(นางชมภักดิ์ จารุทีพิมพ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Signature Code : F+iHwgcjuoJybenlRQyg

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๒

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Signature Code : F+sggKfNwCbAXIKpnDXO

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๓

แจ้งตามเสนอ



(รองศาสตราจารย์วิสิฐ วัฒนวงษ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Signature Code : F+๘KilbthDf๘ZuhoeYk

ประชาสัมพันธ์ผ่าน website



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ เจริญสุวรรณ)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

Signature Code : F+C๘JWhnuoC/Cj๓๘๘UM๓